

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดำเนินการรวบรวม

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบล

เดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรและการบริหาร จัดการลง

รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๐๖/ว ๖๙๘๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควมรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการควมรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดำเนินการควมรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๒๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗